

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1007**/SNN&PTNT - KHTC

Thanh Hoá, ngày **23** tháng **3** năm 2020

V/v tham gia ý kiến về việc cấp phép hoạt động bến thủy nội địa cho Công ty CP dịch vụ thương mại tổng hợp Thúy Sơn.

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 798/SGTVT-QLVT ngày 12/3/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc tham gia ý kiến về cấp phép hoạt động bến thủy nội địa cho Công ty CP dịch vụ thương mại tổng hợp Thúy Sơn, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, sau khi kiểm tra thực địa Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Vị trí Công ty CP dịch vụ thương mại tổng hợp Thúy Sơn (Công ty) đề nghị cấp phép hoạt động bến thủy nội địa là bãi sông phía bờ hữu sông Mã đoạn qua xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa; đây là khu vực không có đê. Phía trong là bãi tập kết đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cho Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Dương thuê đất để sử dụng vào mục đích làm bãi tập kết cát tại Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 21/6/2011. Hiện trạng đã có các biển báo hiệu đường thủy nội địa.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải căn cứ các điều kiện để cấp phép hoạt động của Bến thủy nội địa quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa; Quyết định số 4804/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông đường thủy nội địa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các quy định hiện hành của pháp luật để xem xét, cấp phép hoạt động bến thủy nội địa cho Công ty. Trong đó, đề nghị Sở Giao thông vận tải yêu cầu Công ty:

- Chỉ được hoạt động bến thủy trong phạm vi được cấp phép.
- Tuyệt đối không được thực hiện các hoạt động gây sạt lở bờ sông, cản trở dòng chảy và khả năng tiêu thoát lũ của sông Mã như xây dựng nhà cửa, công trình ở lòng sông, bãi sông; san lấp lấn chiếm lòng sông...

Đề nghị Sở Giao thông vận tải tổng hợp./.

*leD*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PGĐ Sở Đăng Tiến Dũng;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Đức Giang**